



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๐ มูลค่าข่าว ๒๐๐,๖๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



หลวง ฤทธิ
riddhee@hotmail.com

๑..“สังคมราชภัฏ” ผ่าน “คม ชัด ลึก” เข้าสู่ประเด็นร้อนว่าด้วยการจัดเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง ร่างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่... เหตุใดการศึกษาไทย จึงไร้รายวิชาภาคศิลป์ ที่มี **ผศ.ดร.วิวิธรรณ วรณวิไชย** คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็ดวงคุย ไม่เว้นแม้สังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก ออกมาเล่นด้วยอย่างคึกคัก

๑..นี่คือ บทบาทหนึ่งในการทำหน้าที่ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักรู้ งานนี้ มศว ได้ใจกันไปเต็มๆ จากสังคม โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์นักศิลป์ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ รวมไปถึงเหล่าดาราศิลปินทั่วประเทศ น่าจะเป็นสัญญาณเตือนไปถึง **จาตุรนต์ ฉายแสง** เสนาบดีการศึกษา ต้องทำการบ้านปฏิรูปการศึกษาและหลักสูตรกับคณะที่ปรึกษาให้หนักกว่าเดิม

๑..ยืนยันว่าหลักสูตรใหม่ไม่ตัดวิชาภาคศิลป์ออก ไปนำข้อมูลมาจากไหน เป็นเอกสารเก่าที่ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ คนที่กระพือข่าวต้องการอะไร เสียงกระเส้าแบบน้อยใจ จาก **ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์** ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้องข้อความทางเฟซบุ๊กของผมก็ไม่ปรากฏต่อสาธารณะ อ่อนำเห็นใจนะ

๑..ลงนามความร่วมมือจัดทำความรับผิดชอบ การคิดเห็นของประชาชน เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ **รศ.ดร.พิทักษ์ จันทน์เจริญ** อธิการบดี มรภ.สวนดุสิต มาพร้อมสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว

๑..คลินิกเทคโนโลยี มรภ.นครราชสีมา ติดตั้งป้ายโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ และมอบอุปกรณ์ในการซ่อมสีใหม่ด้วยวัสดุธรรมชาติ ให้กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย อ.คง จ.นครราชสีมา ทั้ง **สุวัจน์ ลิปตพัลลภ** นายกสภามหาวิทยาลัย และ **ผศ.ดร.เสาวนิต เสาदानนท์** รักษาการอธิการบดี พลอยเป็นปลื้มไปกับความสำเร็จของคณะอาจารย์ที่นำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับชาวบ้าน

๑..ใช้ทฤษฎีมองผู้บริโภคเป็นหัวใจหลัก เป็นการให้คำตอบในที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์บนท้องตลาด **รศ.ดร.ทศพล อารีนิช** อธิการบดี ชินชม โอเดย์ **ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม** ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ชัยราช จัดแสดงนิทรรศการชุด “คิดโดนใจ โอกาสจากสิ่งที (บางคน) มองไม่เห็น” หลายคนชมแล้วเกิดแรงบันดาลใจได้จริงๆ



จาตุรนต์ ฉายแสง



ภาวิช ทองโรจน์



สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

